

1

**บทนำ** คณะกรรมการสื่อสารมวลชน ได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดการเรียน การสอน ทั้งในระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก โดยได้มีการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันโลกดิจิทัล บูรณาการเข้มข้นทั้งด้านเนื้อหา การออกแบบ และเทคโนโลยี เรียนรู้ ปฏิบัติจริง จากอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับประเทศ สร้างบัณฑิตที่มีความรับผิดชอบในวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชน มีความคิดสร้างสรรค์ และแบ่งปันสิ่งดี ๆ คืบสู่อัจฉริยะ

2

**ค่านิยมองค์กร “สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน”**

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 รวมถึง “ช่องว่างระหว่างวัย” ส่งผลให้หน่วยฯ ต้องทำการปรับรูปแบบการบริหารงาน **โดยมีวัตถุประสงค์** เพื่อสร้างแนวทางในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สำหรับคณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3

### แนวปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาที่ได้

ปรับรูปแบบกิจกรรมเชิงรับเป็นเชิงรุกวางกรอบการทำงานของหน่วยงานออกเป็น 3 ส่วน

- 1.การดำเนินกิจกรรมซึ่งเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่สนใจเข้ามาทำการศึกษาต่อในคณะผ่านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อ
- 2.ดำเนินกิจกรรมเมื่อเข้ามาสู่การเป็นนักศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพหรือทักษะอื่น ๆ การสนับสนุนทุนการศึกษา การให้คำปรึกษาต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษาเพื่อเป้าหมายการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
- 3.สร้างความรักในสถาบันภายหลังจากสำเร็จการศึกษาผ่านโครงการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นคณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าที่มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนให้แก่ศิษย์เก่าตลอดจนศิษย์ปัจจุบันได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

4

**ประโยชน์ต่อการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ**



หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ วิชาชีพ ทักษะชีวิต ทักษะทางสังคม การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ส่งเสริมสนับสนุนด้านสวัสดิการ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่นักศึกษาให้มีคุณภาพที่ดี สามารถสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความเป็นสากล มีความรู้ทันยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดำเนินการเพื่อสังคม ตามการเรียนรู้และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

**ส่วนงาน :** หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะกรรมการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**คณะผู้จัดทำ :** อาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ / ว่าที่ ร.ต. วานรรปณ์ มัทธวิ อติศัยตรีเอกภาพ